



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศกัมพูชา ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ซึ่งได้ร่วมลงนามในความตกลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ภายใต้ความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงของประเทศสมาชิก ๔ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งนอกจากประเทศสมาชิกทั้ง ๔ ประเทศแล้ว ยังได้มีประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเมียนมา และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างในครั้งนี้ด้วย โดยมีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความขัดแย้งและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน และประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำโขงตอนบนและตอนล่าง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ</p> <p>(๓) การหารือในประเด็นข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกและประเด็นการบริหารจัดการน้ำของประเทศสมาชิก เนื่องจากประเทศสมาชิกถือเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรมทั้งหมด และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของภูมิภาค</p> <p>(๔) การหารือในประเด็นการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำโขง</p> <p>จากการประชุมหารือในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ยังเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงร่วมกับลุ่มน้ำนานาชาติอื่น ๆ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>นายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาคแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำแห่งความมั่งคั่ง เชื่อมโยง และยั่งยืน รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนุภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่าง ๆ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ในประเด็นการสนับสนุนการพัฒนาโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดน ด้วยการพิจารณาเสริมสร้างบทบาทของ MRC ให้เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อนำองค์ความรู้ทางเทคนิควิชาการสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้ให้กับประเทศสมาชิก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอที่ประชุมให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสีน้ำจืดลุ่มตามเงื่อนไขการพัฒนาของแต่ละประเทศ และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศสมาชิก ในรูปแบบ “หุ้นส่วน”</p>	
๒	<p>นายกรัฐมนตรีส่งความปรารถนาดีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์</p> <p>เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว นายกรัฐมนตรีขอส่งความปรารถนาดีให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในการเดินทางไป - กลับภูมิลำเนา พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นไทย ตามครรลองที่เหมาะสม และดูแลการเล่นน้ำสงกรานต์ของบุตรหลานให้เกิดความเหมาะสม รวมทั้งร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีในลักษณะไทยนิยม</p>	ทุกสำนัก/กอง

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง